
เรื่องเสร็จที่ ๑๒/๒๔๙๘ 
 

เรื่อง 

การเจรจากบั Sir. Alexander Macfarguhar เกีย่วกบัความตกลงมาตรฐาน 

เพือ่ขอรบัความช่วยเหลือทางวิชาการจากสหประชาชาติและทบวงการช านญัพิเศษ 

   
 

 

ที่ ๒๔๓/๒๔๙๘ คณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ท่าช้างวังหน้า 
 

๒๐ มกราคม ๒๔๙๘ 
 

เร่ือง  การเจรจากบั Sir. Alexander Macfarguhar เกี่ยวกบัความตกลงมาตรฐานเพื่อขอรับ 

 ความช่วยเหลือทางวิชาการจากสหประชาชาติและทบวงการช านัญพิเศษ 
 

เรียน  เลขาธกิารคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร 

 

อ้างถึง  หนังสอืกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ ๔๙๗/๒๔๙๘ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม  
 ๒๔๙๘ 

 

ตามที่ กรมสารบรรณคณะรัฐมนต รีฝ่ ายบ ริหารได้แ จ้งไป ยังส านั กงาน
คณะกรรมการกฤษฎีการตามหนังสืออ้างถึงข้างบนว่า ได้รับรายงานจากส านักงาน ก.ศ.ว. ว่าใน
คราวประชุม ก.ค.ว. เม่ือวันที่ ๗ มกราคม ๒๔๙๘ ที่ประชุมได้พิจารณาถึงเร่ืองการเจรจากับ Sir. 

Alexander Macfarguhar เกี่ยวกับความตกลงมาตรฐานเพื่อขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการ
จากสหประชาชาติและทบวงการช านัญพิเศษดังเอกสารหมายเลข ๑ ที่ได้แนบมาพร้อมนี้  ซึ่งใน
คราวประชุม ก.ศ.ว. เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๔๙๗ ที่ประชุมเห็นว่า ไม่อยู่ในหน้าที่ของ 
ก.ศ.ว. ควรเป็นหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศพิจารณาโดยเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาร่วม
ด้วย กับได้แจ้งให้อธิบดีกรมสหประชาชาติซึ่งได้เชิญมาร่วมประชุมในคราวนั้นทราบแล้ว ต่อมา
กระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งมายัง ก.ศ.ว. อีกว่า ก่อนที่ Alexander Macfarguhar เดินทาง
กลับได้พบปะกับอธิบดีกรมสหประชาชาติอีกคร้ังหนึ่งและได้เจรจาต่อรองกันในประเดน็เกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบในเร่ืองความเสียหายต่างๆ และได้มีการแก้ไขข้อความในสัญญา STANDARD 

AGREEMENT ในเร่ืองการชดใช้เร่ืองค่าใช้จ่าย บริการและความสะดวกในการรักษาพยาบาล
ตลอดจนเอกสิทธิและความคุ้มกันต่างๆ และลงมติให้กระทรวงทบวงกรมต่างๆ พิจารณาและ
เสนอความเห็นส่งไปยัง ก.ศ.ว. ภายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๔๘๙ นั้น ได้รับทราบความตลอด
แล้ว 



ข้าพเจ้าได้พิจารณาแล้ว ไม่มีข้อสังเกตอย่างใด เพราะเป็นกรณีที่องค์การของ
สหประชาชาติมาให้ความช่วยเหลือ เขากต้็องขอความคุ้มกันและความสะดวกบ้าง จึงเป็นเร่ืองที่
รัฐบาลจะได้ท าความตกลงกันตามที่เห็นสมควร แต่ถ้าจะขอให้แก้ไขร่างสัญญาตามข้อเสนอของ
กระทรวงการต่างประเทศได้จะดีมาก 

 

 

ขอแสดงความนับถือย่างสูง 
 

 

(นายหยุด  แสงอุทยั) 
เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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เรื่อง
การเจรจากับ Sir. Alexander Macfarguhar เกี่ยวกับความตกลงมาตรฐาน

เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากสหประชาชาติและทบวงการขํานัญพิเศษ

ที่ ๒๕๓/๒๕๓๕                                      คณะกรรมการกฤษฎีกา
ท่าช้างวังหน้า

so มกราคม ๒๕๓๕

เรื่อง การเจรจากับ Sir. Alexander Macfarguhar เกี่ยวกับความตกลงมาตรฐานเพื่อขอรับ

ความช่วยเหลือทางวิชาการจากสหประชาชาติและทบวงการชํานัญพิเศษ
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร

อ้างถึง หนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ ๕๐๐๕
             /๒๕๓๕ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม
๒๕๓๕๕

ตามที่กรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารได้แจ้งไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีการตามหนังสืออ้างถึงข้างบนว่า ได้รับรายงานจากสํานักงาน ก.ศ.ว. ว่าใน
คราวประชุม ก.ค.ว. เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๓๕ ที่ประชุมได้พิจารณาถึงเรื่องการเจรจากับ Sir.
Alexander Macfarguhar เกี่ยวกับความตกลงมาตรฐานเพื่อขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการ
จากสหประชาชาติและทบวงการชํานัญพิเศษดังเอกสารหมายเลข ๑ ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ซึ่งใน
คราวประชุม ก.ศ.ว. เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕ ที่ประชุมเห็นว่า ไม่อยู่ในหน้
             าที่ของ
ก.ศ.ว. ควรเป็นหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศพิจารณาโดยเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาร่วม
ด้วย กับได้แจ้งให้อธิบดีกรมสหประชาชาติซึ่งได้เชิญมาร่วมประชุมในคราวนั้นทราบแล้ว ต่อมา
กระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งมายัง ก.ศ.ว. อีกว่า ก่อนที่ Alexander Macfarguhar เดินทาง
กลับได้พบปะกับอธิบดีกรมสหประชาชาติอีกครั้งหนึ่งและได้เจรจาต่อรองกันในประเด็นเกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบในเรื่องความเสียหายต่างๆ และได้มีการแก้ไขข้อความในสัญญา STANDARD
AGREEMENT ในเรื่องการชดใช้เรื่องค่าใช้จ่าย บริการและความสะดวกในการรั
             กษาพยาบาล
ตลอดจนเอกสิทธิและความคุ้มกันต่างๆ และลงมติให้กระทรวงทบวงกรมต่างๆ พิจารณาและ
เสนอความเห็นส่งไปยัง ก.ศ.ว. ภายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๓ นั้น ได้รับทราบความตลอด

แล้ว
             [END PAGE 1]
             ข้าพเจ้าได้พิจารณาแล้ว ไม่มีข้อสังเกตอย่างใด เพราะเป็นกรณีที่องค์การของ
สหประชาชาติมาให้ความช่วยเหลือ เขาก็ต้องขอความคุ้มกันและความสะดวกบ้าง จึงเป็นเรื่องที่
รัฐบาลจะได้ทําความตกลงกันตามที่เห็นสมควร แต่ถ้าจะขอให้แก้ไขร่างสัญญาตามข้อเสนอของ
กระทรวงการต่างประเทศได้จะดีมาก

ขอแสดงความนับถือย่างสูง

(นายหยุด แสงอุทัย)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
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